



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอเบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประกาศลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และได้ดำเนินการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๔ ข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ได้ทราบว่า

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้เรียงตามลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ โดยจะเรียกผู้ผ่านการสรรหา ในลำดับที่ ๑ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เมื่อผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามแล้ว โดยจะเรียกให้มารายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้างต่อไป

๒. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนี้ ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่หากมีการประกาศรับสมัครสอบในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก

๓. กรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหา มากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม สามารถจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหา จากบัญชีผู้ผ่านการสรรหาที่ยังไม่หมดอายุได้

๔. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้จะเป็นผู้ผ่านการสรรหา แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ได้จ้างไปแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางเสาวภา ประทุมทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร แนนทำยประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ลงวันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๐๒	นายจักรินทร์ ชวดชัยภูมิ	
๒	๑๐๐๑	นายทวีทรัพย์ โอสระคู	

๒. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๒๐๐๓	นายนิคม จีบส้อม	
๒	๒๐๐๑	นายธนพล ศรียันต์	

นางสาวภา ประทุมทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง